

เกษตรกรปลูกหอมแดงกระเทียมลำไยร้องทุกข์ ขอส่วนราชการช่วยพุงราคา

วันที่ 6 ส.ค. 57 เวลา 10.00 น.

นายชาติรี กิตติธนดิษฐ์ นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับหนังสือร้องเรียนจากเกษตรกร ผู้ปลูกหอมแดง กระเทียม และลำไย ที่หน้าว่าการอำเภอไชยปราการ ขอช่วยเป็นผู้ประสานงานส่งหนังสือ และเอกสารร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือพุงราคาผลผลิตที่ออกมาแล้วไม่ได้ราคา ขาดทุนตั้งแต่ยังไม่ได้เก็บผลผลิต

ซึ่งนายบุญมา

กิติใจ (อดีตผู้ใหญ่บ้านแห่นบทองคำ

,
อดีตนายกองค้การบริหารส่วนตำบล

,
อดีตสมาชิกจังหวัดเชียงใหม่) ตัวแทนเกษตรกร พร้อมคณะ ประมาณ 30 คนได้เข้ายื่นหนังสือ โดยขอให้ทางนายอำเภอไชยปราการ เป็นผู้ส่งผ่านหนังสือไปยังหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อผลผลิตของการเกษตร โดยอ้างในเอกสารว่า เกษตรกรในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนมากจะเป็นเกษตรกร ผู้ปลูกกระเทียม ลำไย และหอมแดง จากการที่ผลผลิตออกมานั้น ราคาตกต่ำเกษตรกรขาดทุน ทั้งลำไยก็ราคาถูก

หอมแดงก็ราคาถูก และขาดทุนตั้งแต่ยังไม่ได้เก็บ ซึ่งการลงทุนหอมแดงในหนึ่งกิโลกรัม 15 บาท

แต่พอผลผลิตออกมารายขายเพียง 6 บาท ขาดทุนให้เห็น จึงขอให้ส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขด่วน ได้นำเอาแกนนำมา เพื่อร้องขอให้รัฐบาลช่วยเหลือ ไม่ได้นำเอาเกษตรกรทั้งหมด มาเพราะไม่อยากให้เดือดร้อนกับใคร และสนองตามนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

จึงได้มายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือทางรัฐบาล ให้ช่วยเหลือประชาชนคนไทย ที่ปลูกหอมแดง ที่กำลังขาดทุนอย่างหนัก พื้นที่ปลูกหอมแดงประมาณ 2

,
000

กว่าไร่ ผลผลิตจะออกมาประมาณ 5

,
000 กว่าตัน

จึงร้องขอส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาพุงช่วยเหลือด่วน โดยยื่นขอเสนอขอส่วนราชการช่วยเหลือ 3 ข้อ 1.ชะลอการนำเข้าของกระเทียม

,
หอมแดง ของต่างประเทศ หรือประเทศเพื่อนบ้าน 2. ขอผ่อนผันการส่งชำระเงินกู้ยืมของ ธกส. ออกไปก่อน โดยไม่คิดดอกเบี้ย 3.

ขอส่วนราชการช่วยพุงราคาสินค้าเกษตรกรตัวอื่นๆ ด้วยเช่น ราคาลำไย เพราะเกษตรกรปลูกหลายอย่างในแปลงเดียวกัน ปลูกหอมแดงในแปลงลำไย

ปลูกกระเทียมในแปลงลำไย แต่ทุกอย่างราคาตกต่ำทั้งหมด

ถ้าสินค้าเกษตรกรตัวใดตัวหนึ่งราคาดีก็ยิ่งช่วยให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้บ้าง ขอความช่วยเหลือ

นายชาติรี

กิตติธเนตติ

นายอำเภอไชยปราการ

จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับหนังสือเอกสารร้องเรียนแล้ว และจะนำส่งถึงมือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เร็วที่สุด และได้โทรศัพท์แจ้งทางพาณิชย์จังหวัดทราบแล้ว

